

TÌNH HÌNH BÁO CHÍ TRONG NGÀY
(*Báo Online và Trang thông tin điện tử tổng hợp*)
(Ngày 22 tháng 9 năm 2022)

I. ĐIỂM MỘT SỐ THÔNG TIN ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ

1. Thời sự - Chính trị:

01. “VKSND huyện Hàm Thuận Bắc nỗ lực giải quyết tốt các vụ, việc dân sự, hành chính” – <https://baovephapluat.vn/>, tác giả: Việt An.

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, đồng thời triển khai kiểm sát chặt chẽ và kịp thời các bản án, quyết định giải quyết của Tòa án, từ năm 2021 đến nay VKSND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận không để xảy ra tình trạng án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên.

Đây là thông tin ghi nhận tại buổi làm việc ngày 22/9/2022 của Đoàn công tác Ban giám sát Hội đồng nhân dân huyện về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự - hành chính và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại VKSND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đoàn do đồng chí Phạm Duy Hiền, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Viện trưởng Dương Văn Nhiên, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND huyện Hàm Thuận Bắc.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2021 đến 30/6/2022, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đã kiểm sát thụ lý được 1.526 vụ án dân sự, 60 việc dân sự và 4 vụ án hành chính; đã kiểm sát việc xử lý giải quyết của tòa án cùng cấp với 1,233 vụ án dân sự, 50 việc dân sự và 4 vụ án hành chính. Tới nay, số lượng vụ, việc còn tồn đọng do tạm đình chỉ là 111 vụ, việc; trong đó có 70 vụ, việc đang chờ các cơ quan chức năng như UBND, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.. cung cấp thông tin, chứng cứ để tiếp tục giải quyết.

Tuy số lượng vụ, việc dân sự, hành chính thụ lý trong kỳ tương đối nhiều nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát tập thể lãnh đạo đơn vị, thời gian qua Kiểm sát viên được phân công và lãnh đạo phụ trách khâu công tác này của VKSND huyện Hàm Thuận Bắc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hàng năm đơn vị luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ so với kế hoạch đề ra, nhất là không để xảy ra án bị sửa, hủy có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên.

Theo đó, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát luôn thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; theo dõi, cập nhập đầy đủ các vụ, việc vào sổ thụ lý án và phần mềm quản lý án dân sự của VKSND tối cao; kiểm sát chặt chẽ thời hạn giải quyết án, thời hạn gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án cho Viện kiểm sát, kịp thời phát hiện các vi phạm của Tòa án để ban hành kiến nghị, kháng nghị theo quy định. Kiểm sát viên cũng tham dự tất cả các phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi tham gia của mình (tham gia 119 phiên tòa và 11 phiên họp).

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, trong quá trình kiểm sát cán bộ, Kiểm sát viên kịp thời tham mưu và đề xuất cho lãnh đạo Viện ban hành được 3 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện. Đồng thời qua kiểm sát việc giải quyết án, đã nhận thấy có các vi phạm trong công tác quản lý hành chính của chính quyền cấp xã và ban hành 2 kiến nghị phòng ngừa đối với vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn tại UBND xã Hàm Hiệp; vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho người chưa đủ 18 tuổi của UBND xã Hàm Đức.

Báo cáo cũng đánh giá, thời gian qua hai cơ quan Viện kiểm sát và Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc luôn duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trên tinh thần phấn đấu cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi ngành. Trong đó vào ngày 5/8/2022, VKSND huyện chủ trì sơ kết và ký kết lại 4 quy chế phối hợp liên ngành cấp huyện, bao gồm có quy chế phối hợp về việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính và quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Đây là nền tảng để các liên ngành tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ.

Làm việc với đoàn công tác của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, đồng chí Viện trưởng Dương Văn Nhiên nhấn mạnh, dù số lượng công việc hàng năm đều tăng, nhưng số lượng biên chế lại giảm theo chủ trương chung nên nhân sự của đơn vị đang thiếu so với nhu cầu.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc và máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu, không đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ... đã gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Đồng thời, người đứng đầu VKSND huyện Hàm Thuận Bắc cũng kiến nghị với đoàn giám sát cần tham mưu cho Thường trực HĐND huyện đề nghị đưa danh sách những vụ, việc Tòa án đang tạm đình chỉ giải quyết với lý do chờ ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng như đã nêu vào diện Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo để đôn đốc thực hiện, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân và tiến độ giải quyết công việc của các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát.

<https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/nhan-to-dien-hinh/vksnd-huyen-ham-thuan-bac-no-luc-giai-quiet-tot-cac-vu-viec-dan-su-hanh-chinh-128805.html>

02. “6 đối tượng làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 lãnh án” - <https://nld.com.vn/>, tác giả: Châu Tinh

Trong thời gian TP Phan Thiết giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhóm đối tượng thay nhau làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để bán, chia cho người khác sử dụng nhằm vượt chốt kiểm soát.

Chiều 22-9, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên án nhóm 6 người làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 để trục lợi với tội danh "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo bản án, tháng 9-2021, Trần Xuân Đạt (Đạt "râu"), Diệp Từ Hiếu, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa (cùng trú tỉnh Bình Thuận) bàn nhau làm giả giấy xét nghiệm COVID-19, thẻ thông hành để qua các chốt kiểm soát dịch tại TP Phan Thiết.

Các đối tượng photocopy giấy xét nghiệm thật rồi dùng máy tính quét, chỉnh sửa thông tin cá nhân, sau đó in bán cho người có nhu cầu. Tháng 10-2021, Phước thuê Hiếu làm giả 10 phiếu xét nghiệm âm tính của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, 2 thẻ thông hành giả để bán thu 250.000 đồng/phiếu.

Cũng với thủ đoạn này, Đạt "râu" thuê Hiếu làm giả khoảng 80 phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính của Phòng khám Đa khoa Tâm An Sài Gòn (TP Phan Thiết). Sau đó, một người dùng phiếu của Đạt "râu" đưa cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch thì bị phát hiện giấy xét nghiệm giả.

Tương tự, cũng trong tháng 10-2021, Nguyễn Tùng Lâm và Võ Duy Tân làm giả 20 phiếu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Y tế TP Phan Thiết; Kiều Minh Hòa làm giả 15 phiếu và đều bị phát hiện.

HĐXX nhận định hành vi các bị cáo đã phạm vào tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo điểm a, khoản 3, điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Tòa tuyên phạt các bị cáo Trần Xuân Đạt, Nguyễn Phước và Diệp Từ Hiếu mỗi bị cáo 24 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa mỗi bị cáo 15 tháng tù giam.

<https://nld.com.vn/phap-luat/6-doi-tuong-lam-gia-giay-xet-nghiem-covid-19-lanh-an-20220922201604546.htm>

03. “Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết liệu có thông xe đúng tiến độ?” - <https://kinhtedothi.vn/>, tác giả: Thanh Huy

Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99km, đi qua địa bàn các tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, có tổng kinh phí đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Hiện nhiều hạng mục thi công dự án này còn khá ngốn ngàng...

Dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch

Những ngày giữa tháng 9/2022, công trình thuộc gói thầu số 4, dài 16km (đi qua các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, TP Long Khánh, Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai) do liên danh Tổng công ty Thăng Long và Tổng công ty Xây dựng cao tốc giao thông 6 đảm trách thi công vẫn còn ngốn ngàng.

Ghi nhận thực tế của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại đoạn qua xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) dài khoảng 2km, cao tốc đi xuyên qua rừng cao su và đã xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tại đây, nhà thầu mới xây xong chiếc cầu bắc ngang một điểm thi công công trình cao tốc, nối lại thông thoáng đoạn đường từ xã UBND xã Sông Nhạn ra UBND huyện Cẩm Mỹ để người dân tiện qua lại.

Tuy nhiên, công trường thi công vắng lặng, chỉ có 2 xe ủi đang san gạt, máy xúc đất lên xe tải chở đất đá đổ ở hai ven đường. Số lao động không quá 10 người đang làm việc. Các hạng mục như móng trụ cầu, lèn đá nền đường vẫn “án binh bất động”.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT), về tình hình triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có 4 gói thầu (1 - XL, 2 - XL, 3 - XL, 4 - XL) khởi công tháng 9/2020, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022, nhưng đến nay, sản lượng thực hiện mới đạt hơn 55,7% giá trị hợp đồng.

Trong đó, hạng mục như đắp nền đường K95 hoàn thành 5,7/6,84 triệu m³, đắp nền đường K98 đạt 71,5/96km, móng gia cố xi măng hoàn thành 48,8/96km, lao dầm 66,6% khối lượng công việc, cơ bản hoàn thành 11/11 hầm chui dân sinh, 91% khối lượng móng, trụ trên toàn tuyến. Đặc biệt, một số nơi chưa xong công tác GPMB, trong khi đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành công tác GPMB trong tháng 4/2022.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, hiện nay 4 gói thầu xây lắp của dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, các nhà thầu ký cam kết hoàn thành dự án trong năm 2022, kiểm soát tiến độ thực hiện của các nhà thầu theo cam kết. Tiếp tục huy động bổ sung nguồn lực để thi công các

hạng mục dự án, đảm bảo cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022.

Đảm bảo thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022?

Theo đánh giá từ Bộ GTVT, sở dĩ dự án chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều kiện thời tiết mưa nhiều, khan hiếm nguồn cung vật liệu. Đáng chú ý, giá vật liệu tăng cao như thép tăng từ 30 - 40%, xi măng tăng từ 20 - 25%; đá xây dựng tăng từ 40 - 50% đã ảnh hưởng đến công tác thi công của các nhà thầu.

Dù Chính phủ đã có các Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc về nguồn đất đắp, nhưng do thủ tục cấp phép, khai thác mỏ qua 13 bước, mất 117 ngày và khi xử lý xong để khai thác thì bước vào mùa mưa. Công tác vận chuyển vật liệu, thi công đắp nền đường rất khó khăn.

Bộ GTVT cho biết, công trình thi công cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hiện còn 1 trụ điện 500KV tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) nằm trong mặt bằng công trình, nếu không hoàn thành sớm việc di dời trước ngày 15/9/2022 (nhưng đến nay vẫn chưa di dời), dự án sẽ không thể hoàn thành theo đúng tiến độ vào ngày 31/12/2022.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long kiểm tra, rà soát tiến từng gói thầu, tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ, bù lại khối lượng đã bị chậm và ký cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam phối hợp với tỉnh Bình Thuận di dời đường điện cao thế; xem xét, chấp thuận báo cáo của Bộ Xây dựng về tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng, đảm bảo việc công bố giá, chỉ số giá vật liệu sát với thị trường.

Hiện Bộ GTVT đã phát động “Phong trào thi đua 120 ngày đêm để thông xe kỹ thuật” tạo động lực thi công, hoàn thành dự án trong năm 2022. Nhưng thực tế cho thấy, khối lượng các hạng mục phải hoàn thành khá lớn, thời gian thi công không nhiều (hơn 3 tháng), hiện vẫn đang mùa mưa, trong khi đó năng lực quản trị, tổ chức của các nhà thầu còn hạn chế. Vì vậy, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có thông xe đúng tiến độ vào cuối năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra?

<https://kinhthedothei.vn/cao-toc-dau-giay-phan-thiet-lieu-co-thong-xe-dung-tien-do.htm>
1

04. “Bình Thuận thu hồi dự án nuôi bò công nghệ cao” - <https://nhandan.vn/>, tác giả: Đình Châu.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa ký văn bản số 3024/UBND-KT, trong đó cho ý kiến “không xem xét lại việc thu hồi dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận” của Công ty cổ phần sữa Thông Thuận.

Dự án nêu trên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 3/4/2017 có tổng mức đầu tư hơn 2.530 tỷ đồng, quy mô 23.600 con bò sữa và bò thịt công nghệ cao.

Đây là dự án nông nghiệp công nghệ cao có quy mô lớn nhất tỉnh Bình Thuận, kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, được tỉnh rất quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện.

Thế nhưng, đến nay, sau hơn 5 năm, chủ đầu tư vẫn chưa đưa dự án vào hoạt động; chưa hoàn tất các thủ tục đất đai và triển khai đầu tư theo tiến độ đã được phê duyệt...

Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nhiều lần đồng ý gia hạn ký quỹ đầu tư để bảo đảm thực hiện dự án, nhưng chủ đầu tư đều không thực hiện. Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án này theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cổ phần sữa Thông Thuận đã có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiến nghị xem xét cho công ty tiếp tục thực hiện dự án.

Ngày 3/6/2022, chủ đầu tư có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận báo cáo điều chỉnh quy mô dự án, giảm diện tích đất dự án từ 479ha xuống còn 368ha; quy mô từ 23.600 con bò giảm xuống còn 3.000 con; giảm vốn đầu tư từ hơn 2.538 tỷ đồng xuống còn 312,5 tỷ đồng vì công ty cho rằng chỉ có thể thực hiện dự án trên phần diện tích 368ha đã nhận bàn giao từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận.

Chủ dự án cũng cho rằng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại khu vực dự án không thuận lợi nên năng suất cỏ, bắp không bảo đảm nhu cầu thức ăn cho tổng đàn bò với quy mô ban đầu 23.600 con.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, việc Công ty cổ phần sữa Thông Thuận xin giảm diện tích đất dự án còn 368ha là do công ty không thể thỏa thuận đền bù đất của dân.

Việc giảm quy mô chăn nuôi từ 23.600 con giảm xuống còn 3.000 con bò không tương xứng với diện tích đề nghị giảm còn 368ha; đề nghị giảm vốn đầu tư từ 2.538 tỷ đồng xuống còn 312,5 tỷ đồng chỉ nhằm mục đích để giảm số tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Sau khi lấy ý kiến từ các sở, ngành chức năng và địa phương có liên quan và làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần sữa Thông Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận khẳng định, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án nhưng không chứng minh được tính khả thi của dự án cũng như năng lực thực hiện tại thời điểm hiện nay.

Công ty vẫn còn dự án trồng cỏ nuôi bò với diện tích 322ha tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình hiện đang hoạt động nhưng cũng chăn nuôi kém hiệu quả; dự án Nhà máy chế biến sữa Thông Thuận tại Cụm công nghiệp Sông Bình, huyện Bắc Bình được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017 đến nay cũng chỉ mới xây dựng công, tường rào rồi ngừng thi công, chưa biết khi nào mới đưa vào hoạt động.

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, ngày 13/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 3024/UBND-KT trong đó có ý kiến “không xem xét lại việc thu hồi dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần sữa Thông Thuận”; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án này.

<https://nhandan.vn/binh-thuan-thu-hoi-du-an-nuoi-bo-cong-nghe-cao-post716300.htm>
1

05. “Huyện đảo Phú Quý hết sạch xăng” - <https://tienphong.vn/>, tác giả: Duy Quang - Mạnh Thắng.

Toàn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có 2 cây xăng dầu nhưng đã hết xăng, chỉ còn dầu phục vụ bà con ngư dân. Dự kiến, vào ngày 24/9 tới, tàu chở xăng dầu mới cập bến Phú Quý để tiếp xăng.

Chiều 22/9, xác nhận với Tiền Phong, ông Đỗ Văn Hải - Chánh văn phòng cấp ủy - Chính quyền huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận - cho biết, tất cả cửa hàng xăng dầu ở huyện đảo Phú Quý đã đồng loạt treo bảng “hết xăng”.

“Toàn huyện đảo chỉ có 2 cây xăng. Hiện tại, mặt hàng xăng đã hết, chỉ còn dầu để cung cấp cho bà con ngư dân bám biển”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, nguyên nhân khiến xăng tại huyện đảo Phú Quý bị đứt nguồn cung là thời tiết xấu, tàu chở xăng dầu không thể di chuyển để nhập xăng dầu. Hiện tại, đã có 2 tàu đi nhận dầu và đang neo đậu trong cảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu để chờ nhập hàng.

“Dự kiến, một tàu sẽ cập bến Phú Quý vào ngày 24/9, tàu còn lại sẽ về đến Phú Quý vào ngày 25/9”, ông Hải thông tin.

Trước đó, vào sáng 22/9, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện đảo Phú Quý đồng loạt treo bảng “hết xăng” khiến người dân trên đảo không thể mua được xăng.

Huyện đảo Phú Quý cách cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 56 hải lý về hướng Đông Nam. Đảo này rộng hơn 16km², gồm 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải với hơn 30.000 dân sinh sống.

<https://tienphong.vn/huyen-dao-phu-quy-het-sach-xang-post1471791.tpo>

06. “Sở TN&MT Bình Thuận bị kiện ra tòa vì cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp trên đất khai hoang của dân” - <https://tienphong.vn/>, tác giả: Lữ Hồ.

TAND tỉnh Bình Thuận đã thụ lý đơn của các hộ dân kiện Sở TN&MT Bình Thuận yêu cầu huỷ sổ đỏ đã cấp cho doanh nghiệp trên khu đất mà họ canh tác hàng chục năm qua.

TAND tỉnh Bình Thuận đã gửi thông báo cho 3 hộ dân gồm: ông Đoàn Ngọc Hiền (SN 1973), bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1951) và Nguyễn Thị Lân (SN 1953, cùng ở huyện Hàm Thuận Bắc) có mặt vào ngày mai (23/9) tại khu đất ở phường Phú Hải, TP. Phan Thiết để đo đạc diện tích liên quan đến việc họ kiện Sở TN&MT Bình Thuận đã cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp.

Đây là 3 trong 6 hộ dân có đất canh tác tại khu phố 5, phường Phú Hải, song diện tích đất của họ đã bị 'sang tên' cho Công ty TNHH Bạch Hồ (gọi tắt là Công ty Bạch Hồ, trụ sở tại TP. Phan Thiết) làm dự án trồng rừng và du lịch khi chưa thực hiện việc đền bù.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lân cho biết, gia đình bà đã khai hoang hơn 58.400 m² đất (thửa đất số 2, tờ bản đồ 58) ở phường Phú Hải, TP. Phan Thiết từ năm 1980. Hồi đó, nhiều người dân khác cũng cứ thế tới đây khai hoang, làm thêm kinh tế bằng hình thức trồng cây trái, tạo ra thu nhập cho cuộc sống. Từ đó họ là người trực tiếp quản lý, sử dụng đất, và không có tranh chấp với ai cho đến khi khu đất được giao cho doanh nghiệp.

Vẫn theo bà Lân, ông Nguyễn Văn Êm, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Hải, TP. Phan Thiết đã nhiều lần xác nhận diện tích đất trên là do bà Lân và những hộ dân khác canh tác nông nghiệp.

Đến năm 1993, khi địa phương thông báo việc đăng ký kê khai đất đai, bà Lân cũng làm thủ tục nộp thuế, xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất khai hoang của mình. Nhưng khi bà đến phường Phú Hải xin đăng ký kê khai, cán bộ địa phương nói: “chưa thực hiện kê khai, khi nào có sẽ báo cho gia đình biết”. Đến năm 2005, bà tiếp tục tới phường này xin kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song cán bộ địa phương vẫn từ chối.

Nhưng bất ngờ, năm 2006 UBND Bình Thuận lại có quyết định thu hồi đất của gia đình bà cùng 5 hộ dân khác đang quản lý để giao cho Công ty Bạch Hồ thuê đất để làm dự án trồng rừng kết hợp làm khu du lịch nghỉ dưỡng.

Bà Lân bày tỏ, việc nhà nước thu hồi đất theo chủ trương thì người dân không phản đối. Nhưng khi giao đất thì doanh nghiệp phải đối thoại với người dân, phải đưa ra mức giá đền bù hợp lý bởi đất này họ đã bỏ sức ra khai hoang, canh tác liên tục trong thời gian dài.

“Chúng tôi chỉ đòi lại công bằng cho mình, nhưng hơn 16 năm qua vẫn chưa được cơ quan chức năng phúc đáp, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng”, bà Lân nói.

Người dân từng bị đánh nhập viện

Vào năm 2012, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn số 900/UBND-NCP về việc giải quyết khiếu nại của người dân. Theo đó, tỉnh giao cho UBND TP. Phan Thiết kiểm tra và giải quyết theo trình tự của pháp luật. Nhưng đến thời điểm này, các hộ dân cho biết vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Đoàn Nguyễn Hiền (ở huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết gia đình có 25.000 m² đất bị nhà nước thu hồi giao cho Công ty Bạch Hồ, nhưng chưa được bồi thường. Tuy doanh nghiệp này được giao đất hơn chục năm qua, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện dự án; còn hoa màu, tài sản trên đất của ông hiện chẳng còn vì bị phá hoại.

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Bạch Hồ từ năm 2006 và cấp lại ngày 21/2/2016, nhưng đến nay (tháng 9/2022) Công ty Bạch Hồ chưa có bất cứ một động thái nào để triển khai dự án. Điều này vi phạm Điều 64 Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư và vi phạm Quyết định chủ trương đầu tư số 2216/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Bạch Hồ”, ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, nếu ngay từ đầu các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận làm việc một cách công khai, minh bạch trong quá trình rà soát nguồn gốc đất trước khi cấp "sổ đỏ" cho doanh nghiệp thì đã không xảy ra khiếu kiện kéo dài và đã xảy ra những vụ xô xát giữa người dân và doanh nghiệp.

Điển hình, trưa 8/6/2020, người dân hay tin Công ty Bạch Hồ cho người rào lại khu đất của người dân đang canh tác khu phố 5, phường Phú Hải đã tới kiểm tra. Khi họ phản đối hành động này, doanh nghiệp trên điều động hơn 30 người mặc đồng phục bảo vệ của Công ty bảo vệ Đức Tuấn vào khu đất, với ý định trấn áp, khiến hai phía xảy ra tranh cãi về nguồn gốc đất. Sau hồi kinh cãi, những người này bỏ đi, sự việc mới lắng xuống.

Một lúc sau, khi người dân còn đứng lại khu đất của mình thì một xe bán tải màu vàng chạy tới chở theo hơn chục người. Trong tích tắc, một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ của Công ty Đức Tuấn, bịt kín khẩu trang lao vào đám đông xô đẩy, đuổi đánh những người dân đang có mặt tại đây. Trong đó, 2 người bị nhóm này dùng gậy ba khúc đập bất tỉnh, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại phiên tòa vào tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 3 năm tù Công ty Đức Tuấn về tội cố ý gây thương tích trong vụ đánh hai người dân nói trên.

Như Tiên Phong đã đưa tin, ngày 21/9, một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Công an TP. Phan Thiết và Sở TN&MT tỉnh xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long (SN 1980, ở TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc một nhóm người ngang nhiên đập phá nhà ông này tại khu đất ở khu phố 5, phường Phú Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

<https://tienphong.vn/so-tnmt-binh-thuan-bi-kien-ra-toa-vi-cap-so-do-cho-doanh-nghiep-tren-dat-khai-hoang-cua-dan-post1471697.tpo>

2. Kinh tế - Phát triển:

07. “Hàng trăm tàu cá ở Bình Thuận mất kết nối thiết bị giám sát hành trình” – <https://vov.vn/>, tác giả: Đoàn Sĩ

Ngày 22/9, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có báo cáo về tình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và nguyên nhân tàu cá mất kết nối hơn 6 tháng trên hệ thống giám sát tàu cá.

Tính đến nay, Bình Thuận có 1.896/1.941 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỉ lệ trên 98%. Số còn lại do khó khăn về tài chính, hoạt động cầm chừng, thua lỗ nên chưa có kinh phí để lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Các

trường hợp này đã được các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương lập danh sách, đánh giá tình trạng hoạt động và đưa vào quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không cho tàu xuất bến đi khai thác.

Trong thời gian tới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và địa phương vận động và ưu tiên hỗ trợ đối với các trường hợp chủ tàu cá khó khăn về tài chính sớm được tiếp cận chính sách hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo Nghị quyết số 02 (25/5/2022) của HĐND tỉnh Bình Thuận, hoàn thành việc lắp đặt trong quý III/2022.

Sở này cũng cho biết, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị VMS trên hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh diễn ra khá phổ biến nhưng chưa xác định rõ do lỗi kỹ thuật hay ngư dân cố tình ngắt kết nối.

Riêng đối với 141 tàu cá mất kết nối trên 6 tháng theo danh sách thông báo của Tổng cục Thủy sản tại công văn số 1202 ngày 25/7/2022, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị VMS để xác định nguyên nhân. Xác minh ban đầu cho thấy tàu cá mất kết nối chủ yếu do chủ tàu không đóng phí dịch vụ (138 tàu), không mở máy (2 tàu), khóa phí dịch vụ (1 tàu), thiết bị lỗi đang bảo hành (2 tàu).

Theo báo cáo của một số nhà mạng, khi hết cước phí thuê bao hàng tháng, các nhà mạng đã thông báo cho các chủ tàu biết. Tuy nhiên, thời gian qua giá nhiên liệu tăng cao, hoạt động khai thác không mang lại hiệu quả, thậm chí thua lỗ nên phần lớn thời gian tàu cá đậu bờ nên các chủ tàu cá không đóng phí cước thuê bao./.

<https://vov.vn/xa-hoi/hang-tram-tau-ca-o-binh-thuan-mat-ket-noi-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-post957445.vov>

08. “Bẫy chua ngọt diệt sâu keo mùa thu hiệu quả” –<https://nongnghiep.vn/>, tác giả: Kim Sơ - Kiều Hằng.

Áp dụng bẫy chua ngọt giúp hạn chế sử dụng thuốc BVTV hóa học, nhưng vẫn có thể tiêu diệt hiệu quả sâu keo mùa thu, tác dụng của bẫy kéo dài cả vụ.

Nhằm giúp người trồng bắp bảo vệ mùa màng, từ tháng 6 đến tháng 9/2022, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bình Thuận đã triển khai mô hình “Quản lý sâu keo mùa thu” tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc.

Kỹ sư Nguyễn Thị Thanh Trúc, cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa (Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bình Thuận) cho biết, mô hình được triển khai tại ruộng bắp (ngô) của ông K Văn Việu ở thôn 1 và ông K Văn Von ở thôn 2, xã Đông Tiến,

huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 1ha. Giống bắp thực hiện trong mô hình gồm C.P. 501 S và NK7328.

Trước khi thực hiện mô hình, Chi cục đã tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và phương pháp thực hiện cho nông dân áp dụng nhằm quản lý sâu keo mùa thu. Đồng thời, nông dân trong vùng và các hộ dân trực tiếp tham gia mô hình được cung cấp những kiến thức, kỹ thuật cơ bản về thực hiện biện pháp dẫn dụ côn trùng bằng bẫy chua ngọt.

Bẫy chua ngọt được làm từ nguyên liệu là mật mía, dấm, rượu và nước sạch, có thể dẫn dụ bướm trên diện tích lớn để diệt sâu keo ngay từ đầu vụ. Từ đó, giúp bà con nắm bắt đa dạng các phương pháp phòng, tiêu diệt sâu keo gây hại bắp.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Thuận, các bước thực hiện quản lý sâu keo mùa thu là ngắt ổ trứng. Sau đó tiến hành bẫy chua ngọt với số lượng 50 hũ bẫy/10.000m² (mật mía, giấm, rượu, nước, tỷ lệ 4:4:1:1). Tiếp đến các dùng thuốc BVTV: Ema Super Gold 888 (Emamectin benzoate + High - grade additives), Checksau TSC 500 EC (Profenofos + Permethrin).

Cụ thể, đối với vườn 1 sản xuất giống ngô C.P. 501 S xử lý 2 lần thuốc BVTV ở giai đoạn bắp mới gieo đến 5 lá và giai đoạn bắp 7 lá đến xoáy nõn. Giống ngô NK7328 xử lý 5 lần thuốc BVTV ở các giai đoạn bắp mới gieo đến 3 lá, bắp mới gieo đến 5 lá, bắp mới gieo đến 7 lá, bắp 7 lá đến xoáy nõn và sắp trở cờ phun râu.

Đối với vườn 2 sản xuất giống ngô C.P. 501 S, cũng xử lý 2 lần thuốc ở giai đoạn bắp mới gieo đến 5 lá và giai đoạn bắp 7 lá đến xoáy nõn. Giống ngô NK7328 xử lý 3 lần thuốc ở các giai đoạn bắp mới gieo đến 3 lá, bắp 7 lá đến xoáy nõn và sắp trở cờ phun râu.

Kết quả tại vườn 1 cho thấy, giống ngô C.P. 501 S từ sau khi gieo đến thời điểm 10 ngày sau không xuất hiện sâu. Đến 24 ngày sau gieo mới bắt đầu xuất hiện sâu keo mùa thu với tỷ lệ gây hại 1% và tiến hành phun thuốc BVTV. Kết quả cho thấy đến 52 ngày sau gieo, không còn xuất hiện sâu keo mùa thu. Giống NK7328, 10 ngày sau gieo bắt đầu có trứng và sâu non của sâu keo mùa thu với tỷ lệ gây hại 1% và tiến hành phun thuốc BVTV. Kết quả đến 52 ngày sau gieo không còn xuất hiện sâu.

Tương tự, tại vườn 2 cho thấy, giống ngô C.P. 501 S từ sau khi gieo đến thời điểm 12 ngày sau không xuất hiện sâu. Nhưng đến 19 ngày sau gieo mới bắt đầu xuất hiện với tỷ lệ gây hại 1% nên tiến hành phun thuốc BVTV. Kết quả, đến 54 ngày sau gieo không còn thấy xuất hiện sâu. Giống NK7328 12 ngày sau gieo bắt đầu có trứng

và sâu non với tỷ lệ gây hại 1%, tiến hành phun thuốc BVTV và đến 54 ngày sau gieo không còn xuất hiện sâu.

Cũng theo Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Thuận, với mô hình bẫy chua ngọt, khi nông dân áp dụng sẽ hạn chế sử dụng các loại thuốc BVTV hóa học, nhưng vẫn có thể tiêu diệt được nhiều sâu, tác dụng của bẫy kéo dài cả vụ bắp. Ngoài ra, nông dân còn có thể áp dụng biện pháp này trên các loại cây trồng khác trong nhiều vụ, trong nhiều năm mà không lo ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Thực tế qua thời gian thực hiện mô hình đặt bẫy chua ngọt, ngoài bướm vào bẫy còn có ong, ngài và các loại côn trùng khác.

Theo đánh giá của nông dân tham gia mô hình, nhờ áp dụng mô hình này mà sâu keo mùa thu hại bắp được xử lý hiệu quả. Cây bắp sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt khoảng 9 tấn/ha, tăng hơn 2,5 tấn/ha so với vụ thu năm ngoái.

Ngoài ra theo cơ quan chuyên môn, thông qua mô hình cho thấy, cần áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu mới có thể thu được kết quả cao. Đồng thời, việc áp dụng phải làm thường xuyên, liên tục và làm trên diện rộng.

Từ hiệu quả mô hình quản lý sâu keo mùa thu này, Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Thuận đề nghị xã Đông Tiến và huyện Hàm Thuận Bắc nhân rộng mô hình, nhất là các huyện có trồng bắp trên toàn tỉnh. Nông dân nên chủ động phòng trừ sâu keo mùa thu ngay từ đầu vụ sản xuất, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

Sâu keo mùa thu là loài côn trùng đa thực có nguồn gốc từ Châu Mỹ, tại Châu Phi lần đầu tiên phát hiện vào đầu năm 2016. Đến năm 2018, loài này đã được phát hiện gây hại trên cây bắp tại hơn 30 quốc gia ở châu Phi. Ở Bình Thuận, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phát hiện sâu keo mùa thu gây hại trên bắp vào tháng 5/2019. Trong tháng 9 này, diện tích nhiễm sâu keo mùa thu toàn tỉnh khoảng 166ha, tăng 16ha so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu phân bố ở Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Đức Linh.

<https://nongnghiep.vn/bay-chua-ngot-diet-sau-keo-mua-thu-hieu-qua-d332846.html>

09. “Bình Thuận nghiên cứu mở rộng thành phố Phan Thiết” - <http://thanhnienviet.vn/>, tác giả: Lê Phước Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận vừa yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết nghiên cứu mở rộng thành phố Phan Thiết.

Ngày 21/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; nhiệm vụ và giải pháp cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề có liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Văn Đăng lưu ý Sở Xây dựng phải tập trung triển khai công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong tổng thể chung của cả tỉnh.

Quy hoạch phân khu rất quan trọng, là cơ sở để thực hiện quy hoạch chi tiết, cũng như làm cơ sở cho việc phát triển đô thị Phan Thiết. Tập trung xây dựng thành phố Phan Thiết trở thành một đô thị trung tâm, một đô thị có chất lượng.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Xây dựng nghiên cứu để cụ thể hóa quy hoạch về mặt kiến trúc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi. Phải tạo ra được bộ mặt, điểm nhấn của 2 đô thị này.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - Dương Văn An đã chỉ ra một số hạn chế của Sở Xây dựng trong công tác chuyên môn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với tình trạng xây dựng trái phép, Sở Xây dựng cần khẩn trương thanh tra, kiểm tra lại các dự án ven biển. Phải làm rõ xem các dự án này có giấy phép xây dựng hay không? Việc xây dựng các dự án này có phù hợp với quy hoạch chung, có phù hợp với luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo hay không?

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng phải tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai rà soát lại các tiêu chí đô thị còn thiếu ở các đô thị, từ đó cùng bàn với địa phương để hoàn thiện các tiêu chí còn yếu.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết nghiên cứu mở rộng thành phố Phan Thiết.

Đối với nhiệm vụ này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng phải phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết mở rộng thành phố hướng đến mục tiêu “Phan Thiết ngày càng phát triển, các địa phương xung quanh cũng phát triển theo và người dân hưởng lợi từ việc mở rộng thành phố”.

Cùng với đó, việc lập quy hoạch đô thị Phan Thiết phải hướng đến đô thị hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, có điểm nhấn.

<http://thanhnienviet.vn/2022/09/22/binh-thuan-nghien-cuu-mo-rong-thanh-pho-phan-t-hiet/>

10. “Cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ, người đàn ông tử vong thương tâm” - <https://nld.com.vn/>, tác giả: Châu Tinh.

Khi tàu hỏa đi ngang qua, nhân viên đường sắt đã hạ rào chắn nhưng một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố vượt qua nên bị tông tử vong tại chỗ.

Sáng 22-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Trước đó, khuya 21-9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (giao với đường DT 718) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hàng chạy hướng Phan Thiết – TP HCM với xe máy do ông Lê Trường Giang (SN 1983, quê Đồng Tháp, tạm trú Bình Thuận) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Giang tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bẽ nát. Vụ tai nạn cũng khiến chuyến tàu hàng này trễ 25 phút.

Theo một số người chứng kiến, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, rào chắn nơi đường DT 718 giao với đường sắt đã được hạ xuống, có đèn báo hiệu. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy vẫn cố vượt qua dẫn đến tai nạn thương tâm.

<https://nld.com.vn/thoi-su/co-vuot-duong-sat-khi-rao-chan-da-ha-nguoi-dan-ong-tu-v-ong-thuong-tam-20220922082243915.htm>

3. Văn hóa – Xã hội:

11. “Bình Thuận ưu tiên phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao” – <https://baochinhphu.vn/>, tác giả: Chí Kiên.

Tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo, công

ng nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 289/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ kết nối giao lưu kinh tế - xã hội, văn hóa giữa các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ với các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nằm trong vùng trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia với nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn; bờ biển dài 192 km, tiềm lực địa giàu tiềm năng để phát triển du lịch và công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Vùng biển Bình Thuận là ngư trường lớn, nguồn lợi hải sản dồi dào, có giá trị kinh tế cao.

Sau 30 năm kể từ khi tái lập, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thay đổi tư duy, chọn được hướng đi phù hợp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, vươn lên từ vùng đất “khô, khó, khổ”, chuyển mình mạnh mẽ và đạt được kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,44%; kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2022 đạt 552 triệu USD, bằng 75,8% kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Du lịch phát triển nhanh, bền vững theo định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng nhưng còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quy hoạch còn bộc lộ nhiều bất cập. Liên kết vùng còn yếu. Môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh chưa có bước đột phá, các chỉ số về cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chuyển đổi số còn ở mức độ hạn chế (PAR Index xếp 56, SIPAS xếp 61, DTI xếp 37...).

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp....

Ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh

Trong thời gian tới, bên cạnh một số những thuận lợi, dự báo tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ tới đất nước ta nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, tỉnh Bình Thuận cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nghiêm túc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường; bám sát yêu cầu thực tiễn; thống nhất nhận thức và hành động theo nguyên tắc suy nghĩ phải kỹ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt làm việc nào dứt việc đấy, trên cơ sở đó triển khai công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo và hiệu quả. Đến năm 2025, tỉnh Bình Thuận sẽ tự cân đối được ngân sách, phân đầu về đích trước một năm.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ưu tiên phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; khẩn trương hoàn thiện và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng thời hạn được giao.

Huy động mọi nguồn lực phát triển tỉnh Bình Thuận theo hướng xanh, bền vững, rà soát lại các dự án đầu tư công theo hướng không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào các công trình giao thông kết nối vùng và tỉnh, hạ tầng y tế, giáo dục. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết và đầu tư cảng biển du lịch

Ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết và đầu tư cảng biển du lịch, trong đó lưu ý, Nhà đầu tư Nhà ga dân dụng sân bay Phan Thiết phải được lựa chọn công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm uy tín, năng lực hoàn thành công trình trong năm 2023. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, nông nghiệp sạch.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hoà với phát triển kinh tế; triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực.

Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế theo tinh thần chung: xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (Nghị quyết 38/NQ-CP), tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển KTXH. Quyết liệt triển khai chiến lược tiêm vaccine và không lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định; bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, đặc biệt không để thiếu thuốc.

<https://baochinhphu.vn/binh-thuan-uu-tien-phat-trien-du-lich-bien-nang-luong-tai-cao-cong-nghe-cong-nghe-cao-102220919194828538.htm>

12. “Bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa” - <https://baobinhthuan.com.vn/>, tác giả: Như Ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Bắc triệt phá thành công một vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền xảy ra trên địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trước đó, vào chiều ngày 19/9/2022, qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng di chuyển bằng nhiều ô tô đến tại đập hồ Hàm Thuận thuộc thôn La Dày, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, sau đó thuê xuống máy

chở đi ra khu vực đảo Xương Rắn nằm trên lòng hồ cách đất liền khoảng 1km để tổ chức đánh bạc.

Sau khi xác định được các đối tượng đang tổ chức “sát phạt”, cơ quan chức năng đã tập trung lực lượng, phương tiện bí mật ra đảo và tiến hành vây bắt. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được 13 đối tượng, thu giữ hơn 110 triệu đồng, 6 xe ô tô, một xuồng máy và nhiều tang vật có liên quan. Quá trình truy bắt, do địa hình phức tạp và có người cảnh giới nên một số đối tượng tham gia trong vụ đánh bạc đã tẩu thoát.

Được biết, từ đầu tháng 09/2022 đến nay, 2 đối tượng tên L.V.L ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và đối tượng P.V.T ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền tại các đảo thuộc khu vực lòng hồ Hàm Thuận, giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình tổ chức, đối tượng L.V.L và P.V.T giữ vai trò thu tiền xâu, chung tiền cho các con bạc và thuê người chở các con bạc từ bờ hồ ra các đảo ở khu vực lòng hồ Hàm Thuận.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan; tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

<https://baobinhthuan.com.vn/bat-giu-hang-chuc-doi-tuong-danh-bac-bang-hinh-thuc-xoc-dia-101189.html>

13. “Bị đâm xuyên cánh tay khi ngăn hỗn chiến” - <https://vnexpress.net/>, tác giả: Tư Huynh.

Ngăn nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến, ông Nguyễn Tấn Tới, Tổ trưởng dân phòng, bị đâm xuyên tay phải bằng con dao phóng lộn.

Tối 21/9, ông Tới, 47 tuổi, cùng tổ tuần tra của xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự thì nhận tin nhóm thanh niên từ Lâm Đồng xuống giải quyết mâu thuẫn với nhóm người ở địa phương. Tổ công tác đến khu vực dốc Bằng Lăng, thôn Đạguri, phát hiện hơn 20 thanh niên mang dao, rựa, mã tấu đang đứng chờ đối thủ, liền yêu cầu giải tán.

Những người này không chấp hành, chống đối. Trong đó, một thanh niên bất ngờ cầm dao phóng lộn dài khoảng một mét đâm xuyên tay phải của ông Tới.

Tránh nguy hiểm cho nạn nhân, lực lượng chức năng đã để nguyên hiện trạng con dao ghim trên tay ông Tới (ảnh có thể gây cảm xúc không tốt, độc giả cân nhắc khi xem), đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết) cách đó hơn 90 km.

Các bác sĩ khẩn cấp phẫu thuật lấy dao ra ngoài, điều trị cho nạn nhân. Sức khoẻ ông Tới đang dần ổn định.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang truy bắt những người liên quan để xử lý.

<https://vnexpress.net/bi-dam-xuyen-canh-tay-khi-ngan-hon-chien-4514609.html>

II. NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN BÁO CHÍ TRONG NGÀY:

Ngày 23/9/2022, có 49 tin, bài viết về tỉnh Bình Thuận được đăng tải tại 28 báo online, tạp chí, trang tin điện tử.

Thông tin trong ngày, báo chí thông tin nhiều về trật tự xã hội, tình trạng hết xăng trên huyện đảo Phú Quý, xử vụ làm giả giấy xét nghiệm COVID-19,... Thông tin nổi bật về công trình trọng điểm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Thống kê số lượng tin – bài trong ngày.

STT	TÊN BÁO VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ	SỐ LƯỢNG TIN – BÀI
01	Bảo vệ Pháp luật	01
02	VOV1	01
03	Đời sống Pháp luật	02
04	Người Lao động	04
05	Vietnamnet	01
06	Kinh tế đô thị	01
07	Đài Tiếng nói Việt Nam	02
08	Zing News	02
09	Nhân dân	01
10	Thông tấn xã Việt Nam	01
11	Tuổi trẻ	01
12	Công an	01
13	VnExpress	01
14	Dân trí	01
15	Tiền phong	03
16	SGGP	03
17	Công thương	01
18	Lao động	01
19	Chính phủ	01
20	Công luận	01
21	Nông nghiệp	02
22	Thanh tra	01
23	Quân đội Nhân dân	01
24	Đời sống Pháp luật	01
25	VTV	01
26	Thanh niên Việt	02
27	Đại đoàn kết	01

28	Báo Bình Thuận	10
		49

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG